

NYT - สัญญาณแบบนี้ ดีกว่าคาดก็ได้

สิทธิพร เชนในเมือง (เลขที่ 004858)
โทร. 02-659-8026, 02-659-8028
E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

ที่มา ในสัจจั่วห้ว...

เพียงแต่เราจะหวั่นไหว กับราคาที่แกว่งๆ ระหว่างทางได้แค่นั้น ก็เท่านั้น อย่างที่เหนือเมฆกล่าวไว้บ่อยๆ ถ้าสัญญาณหลักไม่เสีย การแกว่งขึ้นแกว่งลงใดๆ ก็อาจจะแค่เป็นการลัลเลของตลาด หรือ ของผู้เล่นในช่วงสั้นๆ เสียมากกว่า... เว้นเสียแต่ว่า มีการลงต่ำกว่าระดับนัยสำคัญเสียก่อน แม้ว่าสัญญาณแนวตั้นหลักยังไม่เสีย แต่ก็อาจจะบอกถึงแวว หรือส่งสัญญาณเตือนล่วงหน้าก็ได้... แต่อย่างไรก็ตาม กระบวนการ ในการวิเคราะห์ด้วยปัจจัยทางเทคนิค มีขั้นตอน มีรูปแบบ ที่เป็นสิ่งที่ต้องเข้าใจให้ได้ก่อน แล้วอะไรๆ ก็จะไม่ทำให้เราสับสน หรือหวั่นไหวหวั่นใจ ไปมากกว่าที่ควรจะเป็น... แม้กระทั่งเป้าหมายที่อาจจะเกินจากที่คนอื่นเคยคาดไว้ แต่อาจจะยังอยู่ต่ำกว่าเป้าหมายที่เราคาดว่า น่าจะเป็น ก็ได้... ซึ่งนั่น อาจจะหมายถึงเพื่อความอุ่นใจ สบายใจ ก็กำหนดกลยุทธ์อย่างเหนือเมฆได้กล่าวไว้ในออนไลน์ ก็น่าจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราไม่พลาดอะไรง่าย ๆ... และก็จะเห็นบ่อยๆ ว่า วันที่ซื้อ ทำไมไม่ขึ้น สัญญาณดี แต่กลับนิ่งๆ หรือลงปิดต่ำๆ ก็ยังมี แต่พอวันต่อมา ก็กลับขึ้นได้ขึ้นดี ซึ่งแบบนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจอะไรเช่นกัน ก็เป็นอย่างที่กล่าวมานั้นแหละ สัญญาณหลักไม่เสียซะอย่าง โอกาสเล่นทางขึ้น ก็พร้อมจะมีตามมาได้เสมอ ปัญหาของบางท่าน อาจจะยังไม่ทราบเลยว่า สัญญาณอะไรเป็นสัญญาณหลัก และอะไรเป็นสัญญาณรอง หากว่าไปเอาสัญญาณรองมาเป็นตัวกำหนด หรือเป็นตัวนำ นั้นแหละครับ จะเกิดอะไรขึ้น ไม่ขอกล่าวดีกว่า ลองดูที่ ตลาด อีก็ทีลี ถึงแนวรับ 1350 แล้ว และเหมือนจะแดง แต่ท่ามกลางสัญญาณหลักแบบนี้ จะได้ใหม่

ดูตามเกม...

อาจจะไม่ได้หวังเล่นเกมระยะสั้นๆ หรือ ซื้อวันสองวัน และจะขายอะไรมากไป อาจจะว่ากันที่สัญญาณในแนวโน้มหลัก หากยังไม่เสียหาย การแกว่งๆ ของราคา ก็ยังอยู่ในทิศทางที่ดีต่อไป

- แนวรับ : ...4.76-4.66 เน้นไม่ต่ำกว่า 4.60 ไว้ก็พอ
- เป้าหมาย : ...5.40-5.50 และตามแนวโน้มก็มีลุ้น 6.0

Price Chart...(NYT)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น NYT... จริงๆ แล้ว จะมองเป้าแบบยาวๆ ก็จะคาดหวังได้ที่ 8.80-9.00 เลยก็ได้นะ อันนี้ไม่ต้องกลัวว่าจะมาจากไหน และ อาจจะน้อยไปหรือไม่นั้น เราค่อยว่ากันไปที่ละขั้น トラบเท่าที่สัญญาณหลักยังดี ไม่เสียภาพเชิงบวกไป ยังไงก็เป็นไปได้ทั้งนั้น... แต่ยังไงก็จะมีแนวต้านย่อยๆ ที่ 5.40-5.50 และ 6.00 ก่อน จะขายเล่นรอบสั้นๆ แล้วรอรับคืนเวลาปรับฐาน ก็ตามแต่ถนัด หรือกำหนดกลยุทธ์อย่างที่เคยกล่าวไว้แล้วก็ได้ ไม่จำเป็นต้องขายหมด ส่วนที่ถือได้ก็ถือ ส่วนที่จะเล่นแบบระยะสั้น เล่นรอบ ถ้าใครมีเวลาเข้าตลาดบ่อยๆ ก็ทำได้อยู่แล้ว... จริงๆ แล้ว ระยะยาวๆ หุ้นตัวนี้ หากเห็นราคา 10.0 อีกเมื่อไหร่ นั้นแปลว่า อาจจะไปได้ไกลกว่า